

ธรรมะ: บุญญพลัง

พุทธอุทยานเกาะกลางน้ำบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี



19 บทธรรม

บทที่ 16 เรื่อง ฝรั่งตาม...ฉันตอบ ภาค 2 ตอนที่ 5
นักบวชมีเช็กส์...ได้หรือเปล่า

www.boonyapalang.com

บทที่ 16 เรื่อง ฝรั่งถาม...ฉันทอบ ภาค 2 ตอนที่ 5

นักบวชมีเซ็กซ์...ได้หรือเปล่า



ฝรั่ง : ซ้ำมติด ไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยหรือ

พระอาจารย์ : มี...มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

ฝรั่ง : แล้วซ้ำมติด ปลดปล่อยยังไง

พระอาจารย์ : นั่นไม่ซีดไฟ แกจุดขึ้นมาซิ จีบ จุดแล้วถือไว้ ตูมันเฉยๆ

ฝรั่ง : มันลามมาถึงมือไอแล้วนะ ซ้ำมติด... ทำไงต่อ

พระอาจารย์ : วางมันลงสิ ถือไว้ทำไม

ฝรั่ง : มันดับไปแล้ว

พระอาจารย์ : จิ้นจุดใหม่ เอาเศษไม้สุ่มเข้าไป วางไว้บนเตาถ่านนี้ เอาเศษไม้ใส่เข้าไปอีก

ฝรั่ง : โห...มันลุกโชนใหญ่แล้ว ซ้ำมติด... นี่จะบั้งปลากันรึไง

พระอาจารย์ : เปล่าบั้งปลา แสดงให้แก็เห็นเท่านั้น ว่ามันเป็นยังไง

ฝรั่ง : แสดงอะไร ไม่เข้าใจ

พระอาจารย์ : แกถามอะไรฉัน เมื่อกี้

ฝรั่ง : ถามว่า ซ้ำมติดปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศได้ยังไง วิธีไหน เพราะเรื่องนี้ มันเป็นการฝืนธรรมชาติ ทำได้ยากยิ่งในความเป็นคน ยิ่งผู้ชายอย่างเราๆ ด้วย

พระอาจารย์ : ไม้ขีดอันแรกที่แกจุดขึ้นมาติดไฟ มันก็เหมือนอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นแหละจิบ ถ้าหากแกไม่
 สุขุมเสียไม้เป็นเชื้อ เหมือนจุดครั้งที่สอง เมื่อไฟมันจุดประกายลุกโชนแล้ว แกดูมันเฉยๆ ชั่วครู่ มันก็มอดไหม้
 หมดไปเองตามกำลังแห่งเชื้อที่มีอยู่

แต่ถ้าแกเอาเศษไม้ สุขุมเข้าไปๆ มันก็จะลุกโชนขึ้นมาเป็นไฟกองใหญ่ แกใส่ไม้ไปเท่าไร มันก็ไม่จบ ไม่รู้พอ
 เพราะไฟมันจะติดอยู่อย่างนั้น และถ้าหากโลกใบนี้เป็นเชื้อไฟ มันก็จะมอดไหม้ ลุกโชนไปทั่วโลก
 เช่นเดียวกัน

ฉันเองเป็นมนุษย์คนหนึ่ง อารมณ์แบบนี้ย่อมมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เหมือนไม้ขีดที่จุดไฟ เพราะมันเคยมีของ
 มันอยู่ แต่ฉันรับรู้อาการของมัน ไม่ฟังชานต่อเติมเชื้อเข้าไปในไฟอันติดอยู่บนไม้ขีดนั้น สติฉันคุมได้ เมื่อไม่ใส่
 ใจ มันก็หมด มอดดับไปเอง

แต่ถ้าหากว่า เชื้ออารมณ์ทางเพศ มันเกิดจุดประกายขึ้นมาเหมือนไม้ขีดนั้น แล้วฉันเติมเชื้อเข้าไป เหมือนให้
 แกทำ โดยการระลึกนึกถึงเรื่องเก่าๆ ที่เคยเสพ ที่เคยกระทำ จำผ่านความคิดต่อรูปร่าง ทรวดทรง ผิวพรรณ
 หน้าตา สถานที่ร่วมรัก สิ่งเหล่านี้คือเชื้อไฟ มันเป็นเชื้อความคิด ให้ไฟความอยากในอารมณ์เพศ ให้ลุกโชน...
 เชื้อไฟ เมื่อสุขุมเข้าไปแล้ว มันดับยาก มันยอมเดินทางไปสู่ที่สุดของมัน คือ ทำลายเชื้อกองใหญ่ของมันให้มอดม้วย
 ให้ถึงที่สุดแห่งความต้องการ ในที่นี้คือ กายเรา น้ำไม่แตกแยกไม่ออก จิบ... มันต้องแตกกันไปข้าง

ฝรั่ง : แล้วชำมติดเคยไม้ละ “น้ำแตกแยกกันไปข้าง” ...

พระอาจารย์ : ฉันไม่ตอบแกหรอก ฉันแค่ยกตัวอย่างให้ฟังและให้เห็นกันชัดๆ

ฝรั่ง : ชำมติดใช้วิธีดูมันเฉยๆ หรือ ? มันจะเป็นไปได้ยังไง มันฝืนมากทีเดียวนะ

พระอาจารย์ : ฉันมีเครื่องมือฝืน

ฝรั่ง : ใช้เครื่องมืออะไร บอกไอหน่อย ไอจะได้นำไปใช้มั่ง ไอเองก็มีอารมณ์ทางเพศจัดเหมือนกัน มองเห็น
 สวยๆ ออกโตๆ แล้วงุ่นง่าน

พระอาจารย์ : ชุดนี้ไง เครื่องมือของฉัน

ฝรั่ง : ชุดขาดๆ นี้นะเรื่อะ มันจะห้ามไม่ให้อารมณ์ลุกโชนได้อย่างไร

พระอาจารย์ : ความละเอียดใจ ใจจืด ฉันทไสขุดอย่างนี้ โจนหัวอย่างนี้ มีศาสดาของฉันท ซึ่งพระองค์ท่านสละแล้วเรื่องแบบนี้ เป็นประธาน ฉันทมันลุ่มน่องในบริษัท ก็ต้องทำตามประธาน จะได้ขึ้นเงินเดือนเยอะๆ

ฉันทสร้างจิตสำนึกให้เกิดความละเอียดใจที่จะทำชั่ว เมื่อมาอยู่ในบริษัทที่ดีเลิศสำหรับฉันทเช่นนี้ ทุกวันนี้ คุณลุง คุณป้า คุณพี่ คุณน้า คุณน้อง คุณหลายๆ ที่มาหา ต่างก็เชื่อมั่นว่าฉันทเป็นผู้สละแล้ว ไม่กระทำอะไรอย่างพวกเขาที่ท่าๆ กัน ฉันทเองอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากผู้คนเหล่านี้ ตอนนี้แกเองก็กินด้วย จืด... แม่แกจะสั่งซุบต่างหากก็เหอะ ฉันทเองไม่กล้าจะทรยศพวกเขา โดยการตกเป็นทาสของอารมณ์ ที่มีแต่ความอยาก

อารมณ์ทางเพศเป็นความอยากแบบหยาบๆ มันไม่เกิดประโยชน์อันใด เป็นอารมณ์ใจ สร้างจินตนาการขึ้นมา สัมผัส เหมือนรู้สึกหิว รู้สึกอยาก เมื่อเจออาหาร อาหารมันยังพอเลี้ยงกาย แต่อารมณ์เพศนี้ มองไม่เห็นตัวตน มันเป็นบันไดขึ้นไปสู่การชวงชิง หวงแหวนในวัตถุที่นำมาบำเรอ เป็นเรื่องของคนและสัตว์ทั่วไปที่ยังตกอยู่ภายใต้อารมณ์ อารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์อย่างทางโลก ฉันทบวชเข้ามาเพื่อพ้นทางโลก ซึ่งแกยังไม่เข้าใจอธิบายไปก็ยุ่งง

ถ้าแกฝันอารมณ์ทางเพศที่เกิดกับแกไม่ได้ แกก็ฝันไม่ให้ใคร ไม่ให้โลก ไม่ให้ยัดนั่นถือนี่ ก็ไม่ได้เช่นกัน ความทุกข์ทั้งหลาย ก็จะเกิดกับแก เพราะตัวอยากนี้แหละ เป็นต้นเหตุ

และไอ้อารมณ์ทางเพศนี้แหละ เป็นต้นเหตุหนักที่สุด ติดกับดักเมื่อไหร่ เหมือนไฟที่ลุกโชน เผาหมดไหม้ดับไพลาย

ถ้าหากเราดับตรงนี้ได้ รู้เท่าทันมัน เราก็ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องไปแสวงหาหรือไขว่คว้า แแยงชิงให้เกิดทุกข์

ฝรั่ง : หากเป็นอย่างนี้ คิดอย่างนี้ เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่สิ้นสูญหรือ มันดูว่าเป็นการทำลายธรรมชาติของมวลมนุษยชาติเลยนะนี่

พระอาจารย์ : แล้วมันมีกี่คนที่ทำได้ละ แกอย่าไปเหมารวมด้วยความคิดแบบโง่ๆ ถ้าฉันทพูดมั่งว่า ถ้าคนเราเป็นอย่างฮิตเลอร์ทุกคน มวลมนุษยชาติจะอยู่กันยังไง

ฝรั่ง : ก็คงทำลายล้างกันหมดโลก

พระอาจารย์ : แล้วคนอย่างฮิตเลอร์มีกี่คน

ฝรั่ง : ? ? ? ?

พระอาจารย์ : แกเป็นแบบฮิตเลอร์รีเปลา หรือครอบครัวของแก เพื่อนแกเป็น

ฝรั่ง : เปลา

พระอาจารย์ : นันนะสิ แกอย่าเป็นคนโง่ๆ โดยการพูดแบบเหมารวม คนรัสเซียทำเลว ชื่อเสียงเสียชัคน คนรัสเซียเลวทั้งประเทศหรือเปลา

ฝรั่ง : เปลา

พระอาจารย์ : นันแหละ เหมือนกัน การพูดจำแบบเหมารวมๆ กัน แล้วแสดงอาการอวดรู้ณะ มันไม่ดี เป็นการแสดงภูมิโง่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

ฝรั่ง : โดนด่าอีกแล้ว

พระอาจารย์ : ฉันทพูดให้แกฟัง ไม่ได้ด่า ฉันทเองฝึกฝนให้รู้จริง เห็นจริงก่อนที่จะมาประพาศเช่นนี้ ฉันทต้องสร้างความละเอียดใจในการกระทำความชั่วให้มันมีกระแสสูงๆ จนเป็นกำลังปกติของจิตใจ เรื่องแบบนี้ก็เลยเบบี๋เต็กๆ อนุบาล และมันเป็นศีลข้อห้าอย่างหนักด้วยในเทศน์กบวช

หักห้ามใจตรงนี้ไม่ได้ มันจะไปหักห้ามอารมณ์อื่นได้ยังไง ในเมื่อศาสดาของฉันท ท่านชี้แนะให้เห็นเหตุแห่งความทุกข์ยากลำบากกายและจิต ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น เหตุเกิดมาจาก “ความอยาก” ใ้อ์ที่อยากๆ ทุกอย่าง แม้นอกเหนือไปจากอารมณ์ทางเพศ มันก็คืออยาก เช่น อยากรวย อยากหล่อ อยากมีชื่อเสียง อยากให้คนเขาสรรเสริญ อยากแม่งทุกอย่าง

ไ้อ์ตัวนี้แหละ เป็นเชื้อนำเข้าไปสู่ความเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ทั้งอดีต ทุกข์ทั้งปัจจุบัน ทุกข์ทั้งอนาคต ฉันทหลีกเลี่ยงสิ่งคมออกมาอยู่แบบนี้ ก็เพื่อจะหนีออกจากความเป็นทุกข์ ทั้งทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกาย บางคนอาจดูว่าฉันทเห็นแก่ตัว บางคนก็สรรเสริญ ไ้อ์ที่ถูกใจมันก็ชอบ ไ้อ์คนไหนที่มันไม่ถูกใจ มันก็ด่า นี่ละ อารมณ์มนุษย์ ฉันทระอาเต็มที พุทธศาสนาชี้แนวมาทางพ้นทุกข์ และมีแนวพ้นทุกข์ที่น่าศึกษา ไม่เหมือนอย่างศาสนาอื่น มันลึกลับซึ้งและเห็นจริงเมื่อใคร่ครวญด้วยปัญญา ฉันทจึงเลือกที่จะมาตายในสภาพและศาสนา

อารมณ์ทางเพศที่แกถามฉันท มันเรื่อง เล็กๆ เต็กๆ เบบี๋ๆ

ฝรั่ง : แล้วเพศชายของชำมลิต ไม่ตื่นตัวแข็งโต ออกมามั่งรี

พระอาจารย์ : มันก็แข็งได้ธรรมดาของมัน มันประท้วงฉัน ที่ให้มันทำหน้าที่เยียวอย่างเดียวมานาน ด้วยการโตะทั้งคืนก็เคยมี

ฝรั่ง : แล้วข้ามลิต ทำยังไง

พระอาจารย์ : ช่างแหม่งมัน ฉันช่างแหม่งมันลูกเดียว อยากโตะก็โตะไป ไม่ฝืนไม่อื้อ ไม่หือไปกับมัน กำลังมันแรงเลยประท้วงนาน ก็เลยปล่อยให้มันโตะไป ฉันชี้เกี้ยวเอาไม้ตีตหัวมัน เดียวมันจะประท้วงไม่เลิก เวลาหัวมันบวม

ฝรั่ง : ข้ามลิตนี่ พุดตลก! และเป็นคนมีอารมณ์แปลกมากๆ มีผู้หญิงเข้ามาหาตั้งมากมาย ถามจริงๆ ไม่นึกอะไรบ้างเลยหรือ

พระอาจารย์ : นางงามที่แกลให้ฉันดู มันสวยไหมล่ะ

ฝรั่ง : สวยสิ...แต่ข้ามลิตชี้ให้เห็นความน่าเกลียด ให้ฉันดูแล้ว ฉันเห็นจริงตามนั้น

พระอาจารย์ : แล้วไอ้คนที่มาหาฉัน มีใครหน้าตาอย่างนางสาวจักรวาลคนนั้นบ้าง แต่ละคนอายุครึ่งร้อย ขึ้นทั้งนั้น หากเกิดมันมีความคิดมาในทางด้านนี้ จิตฉันมันก็จะเริ่มพิจารณาทันที เป็นปกติของมันที่เคยเป็นเชื่อตรงนี้ไม่มี จะมีก็แค่ไม้ขีดไฟที่จุดเท่านั้น อารมณ์ต่อเนื่องเกิดยาก เพราะข่มใจและอบรมให้มีความละเอียดมานาน คิดเมื่อไหร่ มันตัดกำลังใจเข้าสู่การพิจารณา อย่างที่ใช้ให้แกลเห็นเมื่อนั้น น้องชายของฉันมันจึงประท้วงเป็นที่ๆ ที่ให้มันมีหน้าที่เยียวอย่างเดียว

ฝรั่ง : ตอนหลับไม่เคยหลังเลยหรือ

พระอาจารย์ : ตอนแรกก็คิดว่า ไม่มี แต่ที่ไหนได้ มันก็มีการหลังเหมือนกัน แต่นานๆ ชักที ยังมีสติ นอนน้อยหลับน้อยอย่างนี้ หลังยาก ไม่เช่นนั้นเวลาพุดคุยอยู่กับแกลเช่นนี้ คงพุ่งจูดออกมาทักทายแกลแล้ว

ฝรั่ง : ตอนหลับฝันถึงอะไร จึงได้หลังออกมา

พระอาจารย์ : ฝันน้องสาวแกลใจ จีบ

ฝรั่ง : อ้าวๆ..พระพุดมั่วๆ นี่ ไปรู้จักน้องสาวไต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ และมันก็มีผิวแล้ว

พระอาจารย์ : น้องสาวร่วมโลกโวย ใจเจ็บ มันเป็นสัญญาเก่าๆ ห้ามไม่ได้ มันเหนืออารมณ์การควบคุม ถ้า
นอนมาก หลับมาก อาการหลังก็มีสูง ไม่ถือว่าเป็นความผิด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชาย ฉันไม่ได้มีเจตนา
ทำชั่วอย่างเช่นในฝัน

ฝรั่ง : ฝันก็มาจากความคิดไม่ใช่รี

พระอาจารย์ : ก็ใช่ แต่มันควบคุมไม่ได้ ถ้าแค้นว่าแค้นเป็นโจรฆ่าเจ้าทรัพย์ แค้นจะต้องไปติดคุกหรือเปล่า
เวลาตื่นขึ้นมา

ฝรั่ง : เออ...ฉันเข้าใจแล้ว ชัดเจนดี งั้นคืนนี้ถ้าไอฝันว่า ไล่กระทืบพระที่ชื่อ ชามลิต พุ่่งนี้ชามลิตห้ามโกรธไ
นะ เพราะเป็นแค่ฝัน

พระอาจารย์ : ทำไมแค้นคิดเหมือนฉันเลย จีบ. อุตส่าห์ไม่พูดออกมาให้แค้นรู้

ฝรั่ง : เอาอีกแล้ว..ชามลิตนี้ ไม่เคยยอมไเลย !

